

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source : สยามธุรกิจ		56097449	
Date : 23 ก.พ. 2556		Page : 15	
		No :	



● **สิริรุทธิ์ เสียมภักดี**

นายสิริรุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์บริษัทไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หรือ TSMC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการที่บอจอยประจำฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 ว่า หลังโรงงานน้ำตาลทรายเปิดที่บอจอยเป็นระยะเวลา รวม 90 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดที่บอจอยวันแรก เมื่อ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่า โรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 50 โรง รับอ้อยเข้าที่บอจอยแล้ว 59.24 ล้านตัน สามารถผลิตน้ำตาลได้ 55.69 ล้านกระสอบ (5,569 ล้านกิโลกรัม) หรือคิดเป็นผลผลิตน้ำตาล

โรงงานย่นน้ำตาลไม่ขาดแคลน แม่ผลิต-ความหวานน้อยลง

ทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) เฉลี่ยอยู่ที่ 94.01 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ซึ่งต่ำกว่าระยะเวลาเดียวกันของฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ซึ่งผลิตน้ำตาลทรายได้ 100.74 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่วนค่าความหวานของปีนี้ก็ต่ำกว่าปีก่อน โดยอยู่ที่ 11.06 ซี.ซี.เอส. ขณะที่ปีก่อนค่าความหวานเฉลี่ย 11.64 ซี.ซี.เอส. ทั้งนี้ คุณภาพอ้อยที่ต่ำลงเนื่องมาจากปีนี้ปริมาณน้ำน้อย บางพื้นที่ถึงขั้นแล้ง และอากาศหนาวเย็นก็มาช้ากว่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพการที่บอจอยของโรงงานน้ำตาลทราย พบว่า โรงงานมีประสิทธิภาพในการที่บอจอยเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำตาลทรายได้ดีขึ้น โดยมีปริมาณอ้อยเข้าที่บอจอย 58.02 ล้านตัน หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 6.44 แสนตัน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่มีอ้อยเข้าที่บอจอยเฉลี่ยต่อวัน 6.16 แสนตัน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงงานน้ำตาลทรายหลายแห่งได้ลงทุนปรับปรุงคุณภาพ

เครื่องจักร และจัดระบบการนำอ้อยเข้าที่บอจอยได้ดีขึ้น

“หากนำตัวเลขค่าเฉลี่ยอ้อยเข้าที่บอจอยวันดังกล่าว บวกกับโรงงานที่เปิดที่บอจอยเพิ่มอีก 4 โรงในปี นี้ มาคำนวณด้วยปริมาณอ้อยที่คาดการณ์ผลผลิตอ้อยในปี นี้ที่ 90 ล้านตันนั้น คาดว่าโรงงานน้ำตาลทรายจะใช้ระยะเวลาที่บอจอยในฤดูกาลผลิตปี นี้ เพียงไม่ถึง 140 วัน โดยอาจปิดที่บอจอยภายในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งจะเร็วกว่าปีที่ผ่านมา” นายสิริรุทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้โรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทุกด้าน เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตอ้อย โดยมีเป้าหมายให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้ที่มั่นคงจากการเพาะปลูกอ้อย และให้มั่นใจได้ว่าจะมีผลผลิตอ้อยที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำตาลทรายตามความต้องการใช้ภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ